



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๕๘๔๓

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร
ข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดทราบ

(นายศรีอำพร ปานเกต)
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ ส่วนสื่อสารองค์กร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insars. 0-2621-0707-8






กรุงเทพฯ ศาลเทพารักษ์ เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด บึง งามเรือทรง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานครได้ที่ www.prbangkok.com, www.bangkok.go.th, [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok), [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 219/2563 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวผู้บริหาร

-  กทม. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองทุ่ง เขตจตุจักร
-  โรงพยาบาลตากสิน มุ่งมั่นก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์พร้อมขยายการให้บริการประชาชน
-  ชวนคนกรุงเกาะกติกากาฬโรคแพร่ระบาดและการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน พร้อมจับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ
-  กรุงเทพมหานคร ขกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
-  กทม. ขกซากรถย่านบางกะปิ กำชับเทศกิจกวาดขันต่อเนื่อง











ข่าวสำนัก

-  กทม. เชิญชวนเที่ยวชม “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9” ประจำปี 63

ข่าวรับสมัครงาน

-  กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

ข่าวสำนักงานเขต

-  หนองแขม จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลองภาษีเจริญ
-  หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
-  ประเวศและสาทรลงพื้นที่ตรวจสอบทางเท้าชำรุด พร้อมแก้ไขทันที
-  บางกอกน้อยตรวจเยี่ยมชุมชน
-  บางกอกใหญ่อบรมป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น
-  หลายเขตตรวจรณรงค์พัฒนาความสะอาด
-  บางกอกใหญ่อบรมป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น
-  สาทรจัด โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
-  ธนบุรีและประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
-  ลาดกระบังชวนร่วมกิจกรรม DIY CREATIVE WORKSHOP 28-29 พ.ย. นี้

ในช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ง่าย 1 ในนั้น ได้แก่ โรค RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นโรคที่มีเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุ พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี อาการของโรค คือ มีไข้สูง ไอมากและมีเสมหะมาก ซึมลง หายใจลำบาก หอบเหนื่อย ตัวเขียว จากการขาดออกซิเจน ติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ เช่น น้ำมูก น้ำลาย ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น โຕ้ะ เกื่อ้ ถูกบิดประตุ ของเล่น ฯลฯ และผ่านการหายใจเอาละอองจากการไอ จามของผู้ป่วยเข้าไปในร่างกาย ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง แต่ใช้วิธีรักษาตามอาการ

ขอให้ผู้ปกครองและศูนย์เด็กเล็กฯ โรงเรียนอนุบาล ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ล้างทำความสะอาดเครื่องใช้และเครื่องเล่น ภายในศูนย์เด็กฯ หรือโรงเรียนเป็นประจำ หากพบเด็กมีอาการต้องสงสัย ต้องแจ้งผู้ปกครองมารับกลับบ้าน รีบพาเด็กไปพบแพทย์ และหยุดเรียนจนกว่าจะหาย รวมถึงแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยเร็ว

ข่าวผู้บริหาร

กทท.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองทุ่ง เขตจตุจักร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้อำนาจราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ และประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มยินดีเป็นล้นพ้น ที่ได้สนองโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสปีปสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี ทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

โดยวันนี้ (26 พ.ย. 63) เวลา 08.30 น. นายสกลสิทธิ์ ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลอง คลอง ตามโครงการรักษาสภาพคลอง บริเวณคลองทุ่ง เขตจตุจักร” โดยมี ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตจตุจักร ผู้แทนสำนักการระบายน้ำ ผู้แทนกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ผู้บังคับการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เจ้าหน้าที่เขตจตุจักร และประชาชนจิตอาสา รวมทั้งสิ้น 400 คน ร่วมพิธีและปฏิบัติงาน ณ ริมนถนนวิภาวดีรังสิต ข้างบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด เขตจตุจักร จากนั้น รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด จัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา จัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวคลองทุ่ง ตั้งแต่ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต ถึงคลองลาดยาว รวมระยะทาง 700 เมตร ทั้งนี้ เพื่อความสะอาด สวยงาม และความปลอดภัย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ อันเป็นการเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและประชาชนส่วนรวมด้วย

----- (มุทิตา...สปส. รายงาน)

โรงพยาบาลตากสินมุ่งมั่นก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์พร้อมขยายการให้บริการประชาชน

(26 พ.ย. 63) เวลา 07.19 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ 23 ชั้น โรงพยาบาลตากสิน ซึ่งมีสมเด็จพระมหาธีรวงศ์ (สุชิน อคฺคฺชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลตากสิน ผู้บริหารเขต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณปะรำพิธีอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน

โรงพยาบาลตากสิน กำหนดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ 23 ชั้น โดยได้รับพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณ อย่างสูงสุดจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์ และประธานพระคตินิธรรม ความว่า “มหาชนตีตาย อุปฺปมญฺญากรุณาย สพุพฺโลกั ฺพรเมย” แปลว่า “พึงแก่กรุณาไม่มีประมาณ ด้วยปณิธานเพื่อมหาชน” แก่ผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์ 23 ชั้น ครั้งนี้ ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงโดยพรหมณ์ ดร.สันติ ขจรบุญ โดยสมเด็จพระมหาธีรวงศ์ (สุชิน อคฺคฺชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธาน พิธีวางศิลาฤกษ์ และมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ แยกผู้มีเกียรติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมพิธีดังกล่าว

โรงพยาบาลตากสิน เป็นโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และเป็นกำลังสำคัญในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีเป้าหมายในการดูแลสุขภาพประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทางวิชาการแพทย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย มาให้บริการประชาชนเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดยได้จัดตั้งศูนย์ส่องและหลอดเลือดสมอง ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก และศูนย์หัวใจ นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันร่วมสอนกับมหาวิทยาลัย นวมินทราชินีในการผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน ซึ่งเป็นการสร้างความไว้วางใจและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่มารับบริการทางการแพทย์ ทำให้ปัจจุบันมีผู้มารับบริการเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี จนสถานการณ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงจำเป็นต้องขยายพื้นที่ให้บริการ ซึ่งคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเห็นความจำเป็นดังกล่าวจึงได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 2,087,038,617.76 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สูง 23 ชั้น พร้อมชั้นจอดรถใต้ดิน 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 63,030 ตารางเมตร ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1,460 วัน ซึ่งจะครบกำหนดสัญญาในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยภายในอาคารประกอบด้วยห้องตรวจผู้ป่วยนอก ห้องผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัดไฮบริด และส่วนสนับสนุน เมื่ออาคารหลังนี้แล้วเสร็จจะทำให้โรงพยาบาลตากสินสามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยได้มากถึง 600 เตียง และสามารถขยายการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะด้านผังธนบุรีและปริมณฑลได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป

----- (สกนธ...สปส. รายงาน)

ชวนคนกรุงเคาะกติกาหาบเร่แผงลอยและการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน พร้อมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร ยกกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

กทม.จับมือสช.และภาคีเครือข่ายเปิดเวทีสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครครั้งแรก เห็นพ้องกำหนดกติกาการอยู่ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาหาบเร่แผงลอยและการใช้พื้นที่สาธารณะ ตั้งเป้า 5 ปี บรรลุผล พร้อมให้ฉันทมติต่อธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร สร้างกรอบ-ข้อตกลง กฤษฎาสู่เมืองสุขภาวะบนวิถีชีวิตผู้คนที่หลากหลาย

(26 พ.ย. 63) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการร่วมสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างอนาคตกรุงเทพมหานคร : เมืองแห่งสุขภาวะ และวิถีชีวิตของผู้คนที่หลากหลาย” โดยมี รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ รองประธานกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายชินทร์ ศิริเนาะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และแกนนำชุมชนต่างๆ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบางกอก ชั้น B2 อาคารโอร่าวิวัฒนาการ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และภาคีเครือข่าย จัดงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เพื่อจัดทำนโยบายสาธารณะที่ใช้เป็นกรอบหรือข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาบนความเห็นพ้องของคนทุกฝ่าย โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และผู้นำชุมชนกว่า 450 คน ร่วมประชุมกำหนดอนาคตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีแกนนำชุมชนภาคีเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4,050 แห่ง ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้งานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 มีการพิจารณาใน 2 ระเบียบวาระ ประกอบด้วย การจัดการหาบเร่แผงลอยและการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันของกรุงเทพมหานคร และธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยสมาชิกสมัชชาสุขภาพฯ ได้ร่วมกันเสนอแนะ ปรับแก้เอกสารที่คณะทำงานวิชาการและผู้แทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันร่างมาก่อนหน้า ก่อนจะให้ฉันทมติเห็นชอบทั้ง 2 ระเบียบวาระ และมีพันธะในการขับเคลื่อนไปสู่เมืองสุขภาวะร่วมกันต่อไป สำหรับสาระสำคัญของระเบียบวาระหาบเร่แผงลอย และการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันของกรุงเทพมหานคร อาทิ การวางเป้าหมายการจัดการปัญหาหาบเร่แผงลอยภายใน 5 ปี ซึ่งจะคำนึงถึงทั้งในแง่ของประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการเป็นแหล่งอาหาร แหล่งรายได้ ตลอดจนเสน่ห์ของกรุงเทพมหานคร และในแง่ของปัญหา เช่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสัญจร การใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่น่าสนใจ อาทิ ชะลอการยกเลิกจุดผ่อนผันที่ยังเหลืออยู่ กำหนดกรอบเวลาในการพิจารณาพื้นที่ทำการค้า ประชาพิจารณ์และคัดเลือกผู้ค้าโดยเร็ว จัดตั้งกลไกระดับพื้นที่เพื่อบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ รวมถึงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในการดำเนินงาน ขณะที่ระเบียบวาระธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร ถือเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานคร จะมีกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะในมิติต่างๆ อาทิ ผุ่นควัน การขนส่งสาธารณะ หาบเร่แผงลอย เศรษฐกิจ ระบบหลักประกันสุขภาพ และการเข้าถึงบริการสาธารณสุข

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการร่วมสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีการขยายตัวและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทำให้แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ มีความซับซ้อน จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมาขับเคลื่อนร่วมกัน จึงเป็นที่มาของการจัดงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างอนาคตกรุงเทพมหานคร เมืองแห่งสุขภาพ และวิถีชีวิตของผู้คนที่หลากหลาย” ที่จะสามหลังการมีส่วนร่วมของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมกันสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อคลี่คลายปัญหา และเพิ่มเติมคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่จะก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร คือการนำนโยบายไปสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติหรือการขับเคลื่อน จึงขอเชิญชวนคนกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ช่วยกันผลักดันและดำเนินการตามที่ทุกภาคส่วนได้ให้ฉันทมติร่วมกัน เพื่อนำพานโยบายสาธารณะ และมาตรการจัดการปัญหาที่ได้ในวันนี้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ส่วนรศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ รองประธานกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า ก่อนที่งานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 จะถูกจัดขึ้นมานั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจากผู้แทนภาคส่วนต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ออกแบบกระบวนการจัดและมีส่วนร่วมสมัชชาสุขภาพ นับตั้งแต่การพิจารณาคัดเลือกประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญร่วมกันของกรุงเทพมหานคร การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและระบบ การรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสีย การจัดกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพเพื่อหาฉันทมติร่วมกัน ทั้งนี้ มติสมัชชาสุขภาพ ที่ทุกคนเห็นพ้องร่วมกันในวันนี้ จึงถือเป็นกระบวนการประชาธิปไตยทางตรงในการสร้างนโยบายจากล่างขึ้นบน ซึ่งจะเป็นทิศทางของการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร บนความเห็นชอบของคนทุกคน และเชื่อว่าทุกคนจะเข้ามามีส่วนร่วมช่วยในการขับเคลื่อนเพื่อไปสู่เป้าหมายทำให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองสุขภาพของคนกรุงเทพมหานครและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

ด้าน นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวอีกว่า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมีความสลับซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย จึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่ง โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละรายแต่ละหน่วยงาน หรือแต่ละองค์กร ต่างมีจุดแข็งและมีข้อจำกัดของตัวเอง ฉะนั้นการสานพลังและประสานความร่วมมือ รวมทั้งการใช้ข้อมูลทางวิชาการ จึงมีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาหรือขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผล โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเปิดใจเข้ามาช่วยหนุนเสริมกระบวนการสมัชชาสุขภาพและธรรมนูญสุขภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากคนทุกฝ่าย ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยหาทางออกจากปัญหาต่างๆ ได้จริง ทั้งนี้ปัจจุบันมีกระบวนการสมัชชาในทุกระดับ และมีธรรมนูญสุขภาพในระดับพื้นที่เป็นจำนวนมาก แต่สำหรับกรุงเทพมหานครแล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่จะมีการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และจัดทำธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานครขึ้น ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

----- (จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

กทม. ยกซากรถยนต์บางกะปิ กำชับเทศกิจกวาดขนต่อเนือง

(26 พ.ย. 63) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังตรวจการจับซากยานยนต์ (ซากรถยนต์) ที่จอดทิ้งในที่หรือทางสาธารณะในพื้นที่เขตบางกะปิ ว่า วันนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักเทศกิจ สำนักงานเขตบางกะปิ กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง กทม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลาดพร้าว ร่วมกันเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ภายในซอยโพธิ์แก้ว 2 ถนนโพธิ์แก้ว จำนวน 1 คัน ซึ่งเขตฯ ได้ตรวจสอบติดตามเจ้าของรถและตรวจสอบผู้ครอบครองรถจากฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบกแล้วไม่พบเจ้าของ และได้ทำการประสานกับสน.ลาดพร้าวเพื่อขอทราบว่าเป็นรถที่เกี่ยวข้องในคดีหรือไม่ ซึ่งได้รับคำยืนยันว่าไม่ใช่รถในคดีเขตฯ จึงติดประกาศสำนักงานเขตบางกะปิให้เคลื่อนย้ายซากรถยนต์ภายใน 15 วัน ซึ่งบัดนี้เกินกำหนดแล้ว จึงได้ประสานรถยกจากกองโรงงานช่างกล เพื่อนำซากรถยนต์ไปเก็บ ณ สำนักงานเขตบางกะปิเป็นการชั่วคราว เพื่อรอเจ้าของมารับคืนหรือขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สน.ลาดพร้าวเพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ จากการสำรวจจำนวนซากรถในพื้นที่ กทม. ซึ่งมีจำนวนกว่า 700 คัน พบว่าเจ้าของเคลื่อนย้ายเองแล้วกว่า 600 คัน จึงกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจ ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท้องที่ ร่วมกันสำรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันเจ้าของรถยนต์เคลื่อนย้ายรถเพียงเพื่อเปลี่ยนจุดจอด

สำหรับจำนวนซากรถที่แต่ละสำนักงานเขตสำรวจ รวมทั้งที่ประชาชนแจ้งเบาะแสเข้ามา มีจำนวนรวม 784 คัน เคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน 679 คัน แบ่งเป็นเจ้าของเคลื่อนย้ายเอง จำนวน 636 คัน และเขตเคลื่อนย้าย จำนวน 43 คัน คงเหลืออีก 105 คัน โดยจะทยอยเคลื่อนย้ายในส่วนที่เหลือต่อไป

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการจอดทิ้งซากรถยนต์ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ฝ่ายเทคนิคทุกสำนักงานเขต หากเบาะแสดังกล่าวนำไปสู่การจับปรับ ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 18 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานที่สาธารณะ โดยบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งตามกฎหมายได้ระบุให้มีการสืบหาเจ้าของซากรถยนต์ก่อน โดยจะทำการติดประกาศ 15 วัน หากไม่พบเจ้าของ กรุงเทพมหานครจะนำไปเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่สำนักงานเขตจัดไว้ และเมื่อมีเจ้าของมาติดต่อรับซากรถยนต์คืนจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หากไม่มีเจ้าของมาติดต่อขอรับคืนจะจัดเก็บซากรถยนต์ไว้ประมาณ 6 เดือน และเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตในการขายทอดตลาดซากรถยนต์ดังกล่าวต่อไป

----- (อรรถจรณชฎาณ...สปส. รายงาน)

ข่าวสำนัก

กทม. เชิญชวนเที่ยวชม “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9” ประจำปี 63

นายวิรัตน์ มนัสสนิพนธ์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร.9 กำหนดจัดงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9” ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธ.ค. 63 ณ สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ สำหรับงานดังกล่าว กำหนดเป็นประจำปีอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงทำพิธีเปิดสวนหลวง ร.9 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2530 โดยภายในงานตลอดทั้ง 10 วัน นอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้เที่ยวชมดอกไม้พันธุ์หายากที่แบ่งบานอร่ามสวยงามทั่วสวนหลวง ร.9 แล้ว ยังได้รับความรู้ความบันเทิงจากกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ “สืบสาน ต่อยอด พัฒนา เพราะชีวิตเริ่มต้นที่ศูนย์” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) พร้อมชมนิทรรศการ “ไม้เมืองหนาวจากต่างประเทศ” นิทรรศการ “ไม้อบน้ำ” การออกจำหน่ายต้นไม้-อุปกรณ์การจัดสวน การจัดสวนหย่อม-สวนแนวตั้ง โดยภาครัฐและภาคเอกชน กิจกรรมสอยกัลปพฤกษ์ การแสดงน้ำพุดนตรี การแสดงดนตรีสดริง-ลูกทุ่ง กทม. และการออกร้านจำหน่ายสินค้า

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้เพลิดเพลินกับการนำเสนอเอกลักษณ์ วิถีไทย และความรุ่งเรือง “สืบสาน งานศิลป์ ถิ่นเรืองรอง” โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย กิจกรรมตลาดชาววัง วิถีชาวนานตลาตวังหลัง การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัย อาทิ ดนตรีไทย หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ โขน การแสดงวัฒนธรรมไทยประยุกต์ เป็นต้น โดยวันธรรมดาเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 16.00-18.30 น. ส่วนวันหยุดราชการ เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 15.00-18.30 น. และในแต่ละวันยังมีกิจกรรมพิเศษต่างๆ สำหรับวันที่ 5, 6 และ 10 ธ.ค. 63 พบกับนักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงพยากรณ์โชคชะตา ส่วนในวันที่ 1, 4, 5, 6, 7 และ 10 ธ.ค. 63 ช่วงเย็น มีการแสดงดนตรีจาก 4 เหล่าทัพ การแสดงของวงโยธวาทิต จากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การแสดงดนตรีจากวง KU Band ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนในช่วงค่ำของวันที่ 1 และ 10 ธ.ค. 63 จะมีการจุดพลุเป็นรูปแบบต่างๆ บริเวณตระพังแก้ว และที่สำคัญในวันที่ 5 ธ.ค. 63 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป เวลา 07.00-09.00 น. บริเวณหน้าหอระฆังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อีกด้วย

กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9” และเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

----- (ปชส...สสส. รายงาน)

ข่าวรับสมัครงาน**กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา**

นางสาววรรณุช สวดยคำข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวส.) สังกัดกลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,225 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช.) สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,810 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช.) สังกัดฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,810 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,993 บาท จำนวน 6 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชาินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ธ.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2289 7421 ในวันและเวลาราชการ

เขตพระโขนง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายปกครอง และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพระโขนง จำนวน 5 ตำแหน่ง 19 อัตรา ดังนี้ จำนวน 19 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตพระโขนง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ธ.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2311 2510 ในวันและเวลาราชการ นอกจากนี้ สำนักงานเขตพระโขนง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพระโขนง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสถานที่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตพระโขนง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ธ.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2311 0503 ในวันและเวลาราชการ

เขตยานนาวา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตยานนาวา จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถดูดไขมัน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตยานนาวา ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ธ.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2294 4422 ในวันและเวลาราชการ

เขตบางซื่อ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ จำนวน 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถเก็บไขมัน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถดูดไขมัน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางซื่อ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ธ.ค. 63 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2586 9977 ในวันและเวลาราชการ

หนองแขมจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลองภาษีเจริญ

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่เขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาสภาพคลอง ความสะอาด ดัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดผักตบชวาและวัชพืช วันที่ 2 ธ.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณคลองภาษีเจริญ หน้าวัดหนองแขม สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายโยธา โทร. 0 2441 1411 (สุณิศา...เขตหนองแขม รายงาน)

หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ชยะชิ้นใหญ่ และชยะอันตราย

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมคัดเก็บชยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกชยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณชยะและสร้างความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมชยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม้ใช้แล้ว และ เครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้ บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

เขตสาทร วันที่ 6 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ช.จันทน์ 15 และ 17 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2211 9479 ต่อ 7225, 7226, 7227, 7228

เขตบางนา วันที่ 29 พ.ย. 63 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณหมู่บ้านแฮปปี้แลนด์ ช.ลาซาล 32 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2173 5269

เขตบางรัก วันที่ 28 พ.ย. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนแฟลตครอบครัวสถานีตำรวจบางรัก สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาด โทร. 0 2236 1395 ต่อ 6220-6222

(ปชส...เขต รายงาน)

ประเวศและสาทรลงพื้นที่ตรวจสอบทางเท้าชำรุด พร้อมแก้ไขทันที

เขตประเวศ นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่สำรวจถนน ตรอก ซอย ทั่วพื้นที่ หากพบว่ามีพื้นที่ผิวจราจรชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ หรือที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชน เจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการ แก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้สัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าว อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นถนนชำรุด สามารถแจ้งที่ ฝ่ายโยธา โทร. 02 328 7110 ต่อ 6364

เขตสาทร นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ จะดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบ ทางเท้าที่ชำรุดทรุดตัวในพื้นที่เขตสาทร พร้อมดำเนินการแก้ไขทันที โดยในวันที่ 1 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จะดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบทางเท้า บริเวณ ช.นราธิวาสราชนครินทร์ 17 สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายโยธา โทร. 0 2211 2981 ต่อ 7214, 7215, 7216, 7217

(ปชส...เขต รายงาน)

บางกอกน้อยตรวจเยี่ยมชุมชน

นายชูชาติ สุวรรณนที ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นที่ ประจำปี พ.ศ.2563-2564 จำนวน 37 ชุมชน เพื่อพบปะพูดคุย รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การประสานการปฏิบัติงานระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี แผนการตรวจเยี่ยมชุมชน ประจำเดือน ธ.ค. 63 ดังนี้ วันที่ 1 ธ.ค. 63 ณ ชุมชนสันติสุข แขวงอรุณอมรินทร์ วันที่ 3 ธ.ค. 63 ชุมชนมัสยิดอันซอริชชุมชนะห์ แขวงอรุณอมรินทร์ วันที่ 8 ธ.ค. 63 ชุมชนวัดพระยาทำ แขวงบ้านช่างหล่อ วันที่ 15 ธ.ค. 63 ชุมชนสวนหลวง แขวงอรุณอมรินทร์ วันที่ 17 ธ.ค. 63 ชุมชนวัดระฆัง แขวงอรุณอมรินทร์ วันที่ 22 ธ.ค. 63 ชุมชนซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 41 แขวงอรุณอมรินทร์ และวันที่ 24 ธ.ค. 63 ชุมชนตรอกวังหลัง แขวงอรุณอมรินทร์

(ปชส...เขตบางกอกน้อย รายงาน)

บางกอกใหญ่อบรมป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น

นางสาวกรรณา รูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับชุมชนวัดศีลาควัด จะดำเนินการ ฝึกอบรมการป้องกันและอัคคีภัย ในวันที่ 29 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น. บริเวณชุมชนวัดศีลาควัด และบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผล ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนและสามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นได้

(ปชส...เขตบางกอกใหญ่ รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

เขตบางนา วันที่ 28 พ.ย. 63 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณเกาะกลาง ถ.เทพรัตน ผังขาออก ตั้งแต่เสาตอม่อ 03/12 ถึงเสาตอม่อ 02 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

เขตบางรัก วันที่ 28 พ.ย. 63 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณ ถ.ศาลาแดง ถ.สาทรเหนือ ถ.สุรวงศ์ ทั้ง 2 ผัง และ ถ.พระราม 4 (แยกศาลาแดง - แยกอรัญญินต์) สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2236 1395 ต่อ 6220-6222

เขตลาดพร้าว เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้ วันที่ 30 พ.ย. 63 บริเวณ ถ.นาครีวาส ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม ถ.โชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าววังหิน ถ.สุคนธ์สวัสดิ์ ถ.ลาดปลาเค้า ถ.ประเสริฐมนูกิจ วันที่ 1 ธ.ค. 63 หน้าสำนักงานเขต และวันที่ 2 ธ.ค. 63 วัดสาครสุนทรประชาสรรค์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2539 8246

เขตสวนหลวง วันที่ 30 พ.ย. 63 เวลา 09.00-13.00 น. บริเวณหน้าตลาดคลองตัน ช.พระรามเก่า 60 ช.อ่อนนุช 11-17 และ ช.พัฒนาการ 58

เขตประเวศ วันที่ 30 พ.ย. 63 ณ มัสยิดเราะห์มาตุลอิสลาม ถ.อ่อนนุช ช.59 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช.28 ถ.ศรีนครินทร์ ช.สุภาพงษ์ 4-5 ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านอาหารตาแขกยูเทิร์น ถึงหน้าร้านอุซอมรถยนต์อโต้เบนส์ ถ.สุขาภิบาล 2 ช.14 ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่หน้าหมู่บ้านชวนชื่น ถึงหน้าโรงเรียนคลองบักหลัก และถนนคูขนานมอเตอรเวย์ บริเวณสถานีรถไฟแอร์พอดเรลลิ้งค์สถานีทับช้าง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

เขตป้อมปราบฯ วันที่ 30 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ถ.กรุงเกษม (แยกสะพานขาว - แยกกษัตริย์ศึก)

----- (ปชส...เขต รายงาน)

นางกอกใหญ่อบรมป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น

นางสาวกรรณา รูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับชุมชนวัดดีดวด จะดำเนินการฝึกอบรมการป้องกันและอัคคีภัย ในวันที่ 29 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น. บริเวณชุมชนวัดดีดวด และบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนและสามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นได้

----- (ปชส...เขตบางกอกใหญ่ รายงาน)

สาทรจัดโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ จะดำเนินการตรวจแนะนำด้านกายภาพลักษณะของร้านอาหารจำหน่ายอาหาร โดยการตรวจคุณภาพอาหารทางเคมีด้วยชุดทดสอบ Test Kit และตรวจด้านจุลชีววิทยาด้วยชุดตรวจ SI-2 พร้อมเผ้าระวัง ให้คำแนะนำด้านสุขลักษณะในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหารที่สะอาด ในวันที่ 8 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ตลาดคุณหญิงบุญมี และตลาดแสงจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2211 9333 ต่อ 7218, 7219 และ 7220

----- (ปชส...เขตสาทร รายงาน)

ธนบุรีและประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไขเลือดออก

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่ประชาชนร้องขอและพื้นที่เสี่ยงปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไขเลือดออก ดังนี้

เขตธนบุรี วันที่ 30 พ.ย. 63 ณ ชุมชนแซ่ซิมส่วนบน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5618 และ 5619

เขตประเวศ วันที่ 30 พ.ย. 63 ณ ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ ช.อ่อนนุช 59 แขวงประเวศ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขต รายงาน)

ลาดกระบังชวนร่วมกิจกรรม DIY CREATIVE WORKSHOP 28-29 พ.ย. นี้

นายธนະสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับศูนย์การค้าเดอะพาซิโอโมอลล์ กำหนดจัดกิจกรรม DIY CREATIVE WORKSHOP ในวันที่ 28-29 พ.ย. 63 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานน้ำพุ ศูนย์การค้าพาซิโอโมอลล์ ลาดกระบัง ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การตัดเย็บหน้ากากอนามัยและสายคล้อง Mask ลูกปิดเขตฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชน โทร. 0 2326 6288

----- (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)